

Bán buôn lọ đựng nến thủy tinh 8-10oz

Tại sao chọn [Thủy tinh Sunny](#)

- Công hiến tối đa cho thiết kế, không bao giờ nén về chất lượng
- [Thủy tinh Sunny](#) nghiêm ngặt bảo vệ khách hàng "thiết kế, tất cả các mặt hàng mới được thiết kế từ chúng tôi thiên đường" không được sao chép trong ba năm.
- Chất lượng sản phẩm là trọng tâm chính tại Thủy tinh Sunny. [Thủy tinh Sunny](#) đã từng phá hủy 80.000 chiếc bình thủy tinh mà hầu như không nhìn thấy khuyết điểm.





tên sản phẩm	Bán buôn lọ đựng nến thủy tinh 8-10oz
Thời gian mẫu	1. 5 ngày nếu có hình dạng và kích thước kính 2. 15 ngày, nếu bạn cần kính hình dạng và kích thước mới
Đo lường	Số mặt hàng :SGTC22081903 Đường kính trên: 86mm Đường kính dưới: 83mm Chiều cao: 103mm Trọng lượng: 353g Dung tích: 390ml MOQ: 2000 miếng
Đóng gói	Đóng gói thông thường, hộp quà tặng cá nhân, hộp PVC, hộp cửa sổ, hộp màu, hộp trắng, v.v.

Thời gian giao hàng	Trong vòng 35 ngày sau khi mẫu và đơn đặt hàng được xác nhận
Chính sách thanh toán	Đặt cọc trước 30% bằng T / T và số dư so với bản sao của B / L
Lô hàng	Bằng đường biển, bằng đường hàng không, bằng Express và đại lý vận chuyển của bạn được chấp nhận
Nhân dịp sử dụng	Trang trí nhà, Trang trí đám cưới, Ủng hộ đám cưới, Tặng cường trang trí,









Thủy tinh Sunny cho Trung tâm tiệc cưới & Trang trí nội thất

Các món đồ bầu chọn thêm sự lãng mạn và ấm áp cho bất kỳ thiết lập bàn ăn nào. Vì vậy, đừng bỏ qua những hộp đựng nến thủy tinh khi trang trí cho bữa tiệc của bạn. Xem xét bàn trắng miệng, bàn quà, bàn ăn tối, bàn khai vị và khu vực quầy bar của bạn. Quên những người giữ vàng mã bằng thủy tinh đơn giản đi... những người giữ nến vàng mã này rất đẹp và thân thiện với ví tiền. Phần tốt nhất là bạn có thể mang họ về nhà như một Người ủng hộ Đảng!

Cũng giống như một khung hình đẹp thể hiện một bức tranh tinh tế, **Thủy tinh Sunny** bề mặt cát vàng **Lọ nến thủy tinh**! Bạn sẽ được tận hưởng ánh sáng chiếu qua hoa văn độc đáo có một không hai của chúng tôi, tạo thêm nét quyến rũ sang trọng, hiện đại cho các lễ kỷ niệm trang nhã của bạn.

Khi lựa chọn đồ trang trí nhà cửa, trang trí tiệc hoặc đám cưới, bạn luôn được coi là một công việc khó khăn khi một thứ gì đó vừa thời trang vừa tiện dụng - [hoa hồng vàng nền thom](#)
Ví dụ!

[Thủy tinh Sunny](#) cung cấp thiết kế đồ họa tùy chỉnh cho đồ trang trí lọ thủy tinh và dịch vụ đúc cho lọ thủy tinh và nắp thủy tinh.